

NGÀNH NGÂN HÀNG

Ưu tiên nguồn vốn cho vay nước sạch

Thời gian qua, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp với quyết tâm cao nhất thực hiện mục tiêu cung cấp ổn định nước sạch cho người dân khu vực nông thôn.

Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh cho biết: Một trong những giải pháp quan trọng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh chú trọng thực hiện là triển khai rộng khắp các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý công trình nước sạch nông thôn của tỉnh tới các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.



Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Phụ giải ngân nguồn vốn chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã An Lễ.

Nam Chi nhánh tỉnh còn phối hợp với các sở, ngành thực hiện thẩm định hồ sơ đầu tư đối với 25 dự án đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo điều kiện cho các chủ đầu tư hoàn thiện hồ

sơ trình UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ đầu tư các dự án, bổ sung nguồn tài chính tiếp tục đầu tư hoàn thiện dự án, nâng cao chất lượng các công trình cấp nước phục vụ nhân dân.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp, ngành Ngân hàng đã huy động được sự vào cuộc tích cực của các TCTD trong cho vay các dự án nước sạch nông thôn. Giai đoạn 2014 - 2018, toàn ngành đã thực hiện cho vay 24 dự án

đầu tư các công trình nước sạch nông thôn với số tiền cam kết cho vay gần 420 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân gần 380 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 273 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay đó, các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình phục vụ cấp nước cho nhân dân, điển hình như: Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long (số tiền cam kết cho vay 18,8 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân 18,8 tỷ đồng; thực hiện cấp nước cho các xã Vũ Ninh, Vũ An, Vũ Lễ, Vũ Quý, Vũ Trung, Quang Lịch thuộc huyện Kiến Xương với tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch đạt 98,2%); Công ty TNHH Toàn Thịnh (số tiền cam kết cho vay 20 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân 19,804 tỷ đồng; đầu tư xây dựng 3 trạm cấp nước Thụy Dũng, Thái Hưng và Thái Thủy, huyện Thái Thụy với tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch đạt 95,1%, 98,9% và 97,9%); Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Sông Hồng (số tiền cam kết cho vay 15 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân 15 tỷ đồng; đầu tư cấp nước sạch cho 9 xã thuộc huyện Tiên Hải với tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch đạt 93,9%)... Ngoài việc cho vay các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch theo Quyết định số 19 của UBND tỉnh, ngành Ngân hàng còn triển khai cho vay theo chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến ngày 30/11/2018, hơn 72.500 người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đang được vay nguồn vốn ưu đãi từ chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với tổng dư nợ 875,8 tỷ đồng.

Sự tham gia tích cực của ngành Ngân hàng đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, bảo đảm cung cấp nước sạch đầy đủ, ổn định phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân. Trên địa bàn tỉnh hiện có 31 dự án kinh doanh nước sạch nông thôn, trong đó có 24 dự án đầu tư mới, 7 dự án nâng cấp và mở rộng với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng; 26 dự án chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn Ngân hàng Thế giới. Tính đến ngày 10/12/2018, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tại các xã, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh đạt 96,6%. Những công trình nước sạch được xây dựng đã mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thay đổi nhận thức của bà con, đặc biệt là các hộ dân nông thôn về ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng nước sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường.

MINH HƯƠNG

Vốn FDI - động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Hoạt động của các doanh nghiệp FDI thời gian qua đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Nhìn lại quá trình suốt 30 năm qua có thể thấy việc kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa đang được cải thiện đáng kể nhưng vẫn được coi là hạn chế lớn nhất, cần được giải quyết để nguồn vốn nước ngoài phát huy hiệu quả hơn nữa trong những năm tới.

Ngày 29/12/1987, Quốc hội chính thức thông qua Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, một trong những dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập.

Theo các chuyên gia, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với tư tưởng cởi mở, tầm nhìn xa trông rộng đã mở đường thu hút vốn FDI và đã phát huy hiệu quả.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tỷ trọng của FDI vào GDP đã tăng từ 5,6% trong giai đoạn 1987 - 1996 lên 11% trong giai đoạn 1997 - 2016 và gần 20% tính tới thời điểm hiện tại.

Các doanh nghiệp FDI hiện đang tạo việc làm cho hơn 3,6 triệu lao động trực tiếp và từ 5 - 6 triệu lao động gián tiếp.

Sau hơn 30 năm đón vốn FDI, 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã thu hút được gần 26.500 dự án FDI của 129 quốc gia và vùng lãnh thổ (hiện vẫn còn hiệu lực) với tổng vốn đăng ký 334 tỷ USD.

Quy mô thương mại điện tử tại Việt Nam tăng mạnh



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Theo báo cáo tổng kết thương mại điện tử Việt Nam năm 2018 do iPrice Group thực hiện, trong bảng xếp hạng 10 trang thương mại điện tử có lượng truy cập cao nhất khu vực Đông Nam Á năm 2018 có đến 5 công ty hiện đang có mặt tại Việt Nam, lần lượt là Lazada, Shopee, Tiki, Thegioididong và Sendo.

Nếu Lazada và Shopee là những tập đoàn đa quốc gia nên việc nắm giữ hai vị trí dẫn đầu không gây nhiều ngạc nhiên thì sự xuất hiện của ba đơn vị còn lại gồm Tiki, Thegioididong và Sendo là minh chứng rõ rệt cho quy mô của thương mại điện tử tại Việt Nam.

Cụ thể, ba sàn thương mại điện tử trên dù chỉ hoạt động trong phạm vi thị trường Việt Nam nhưng vẫn đủ sức nằm trong top 10 khu vực, thậm chí còn vượt trên cả tập đoàn JD của Trung Quốc hiện có mặt ở Indonesia và Thái Lan.

ĐỨC DỪNG

THÀNH PHỐ

Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, nhờ có sự chỉ đạo tích cực của Ban An toàn giao thông tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) của thành phố Thái Bình có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác tuyên truyền, giáo dục về trật tự ATGT được tổ chức thường xuyên với nội dung, hình thức phong phú. Công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, phong trào, hoạt động hiệu

quả trong công tác bảo đảm trật tự ATGT được đẩy mạnh. Trong năm 2018, thành phố đã tuyên truyền pháp luật về ATGT cho 19.200 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên; phối hợp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu

pháp luật về ATGT dưới hình thức sân khấu hóa tại các trường THCS cho 2.750 lượt giáo viên, học sinh; duy trì hoạt động của 148 tổ tự quản ATGT trên hàng trăm đoạn đường, tuyến phố; tổ chức ký cam

kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho lái xe, hộ dân ven đường...

Theo quy luật, vào dịp tết Nguyên đán, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến, kèm theo đó là tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT, đặc biệt là tình trạng uống rượu, bia của chủ phương tiện dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao. Để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, UBND thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, các địa phương mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội dịp cuối năm 2018, tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trọng tâm là tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chú trọng hướng về cơ sở; chống sử dụng rượu, bia khi lái xe; thực hiện vận hóa giao thông; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

về trật tự ATGT kết hợp với tuyên truyền.

Năm 2018, thành phố xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 24 người chết, bị thương 13 người, giảm 7 vụ, giảm 3 người chết so với năm 2017; xảy ra 15 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 15 người, giảm 15 vụ, giảm 15 người bị thương so với năm 2017. Tuy nhiên, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm các quy định về trật tự ATGT như chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, vi phạm về nồng độ cồn... còn diễn ra phổ biến. Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân, kiên quyết không để xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT, trật tự xã hội trong dịp tết Nguyên đán và lễ hội đầu xuân 2019. Ngay từ đầu tháng 1/2019, Công an thành phố đã triển khai phương án huy động lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT nhằm kiểm soát tai nạn giao thông trên địa bàn trong dịp tết. Tăng cường lực lượng tại những trọng điểm giao thông, kiểm tra, xử phạt những trường hợp cố ý lạng lách, đánh võng,

không đội mũ bảo hiểm, chở hàng công kênh, chở quá số người quy định, vận chuyển trái phép các loại pháo, hàng lậu, hàng cấm... Phối hợp với lực lượng liên ngành đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm hành lang ATGT. Đại úy Dương Văn Tùng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố cho biết: Những ngày này, Đội đã huy động tối đa lực lượng tổ chức tuần tra khắp các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, thường xuyên có mặt tại các nút giao thông của thành phố để điều tiết, bảo đảm giao thông luôn được thông suốt, thuận lợi; kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm, nhất là các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định... Bên cạnh đó, Công an thành phố phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho người tham gia giao thông.

Cùng với các biện pháp của ngành chức năng và địa phương, mỗi người dân khi tham gia giao thông trong dịp tết cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm an toàn cho bản thân, người thân và những người xung quanh.



Ra quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

ĐÔNG HÒA

Nhộn nhíp vụ quất tết

Chỉ còn vài tuần nữa là đến tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không khí tại các vườn quất xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) càng nhộn nhịp, tất bật hơn. Người trồng quất phấn khởi trước một mùa quất hứa hẹn bội thu. Những ngày này, người trồng quất ở xã Đông Hòa đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối để cây quất đến tay người dân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Những quả quất căng mọng chỉ đợi đủ nắng, đủ nước để vàng ươm, những cành lá được cắt tỉa tạo kiểu, tạo dáng để làm hài

lòng khách hàng. Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Hòa Nguyễn Văn Đạo cho biết: Toàn xã có 80ha chuyên trồng quất cảnh. Chỉ riêng cây quất cảnh, nếu năm 2012 thu khoảng 15 tỷ đồng thì đến năm 2017 tăng lên trên 30 tỷ đồng; trong đó thôn Nghĩa Thắng năm 2017 đạt gần 9 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Hoan, thôn Nghĩa Thắng cho biết: Những ngày qua, mỗi ngày có từ 2 - 3 người ra vườn quất của gia đình để chăm sóc, tạo dáng cho gần 400 gốc quất cảnh, rất sum xanh. Hiện trên 100 gốc

quất đã được khách đặt mua hoặc thuê với giá từ 500.000 - 5.000.000 đồng/gốc. Nếu thời tiết sắp tới thuận lợi, với số lượng gốc quất như thế này gia đình sẽ có lãi khoảng 250 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí. Cách đó không xa, các thành viên trong gia đình ông Đỗ Hữu Trà cũng đang tất bật chăm sóc vườn quất của mình để chuẩn bị cung ứng ra thị trường. Ông Trà - người có hơn 20 năm kinh nghiệm trồng quất chia sẻ: Đã chăm quất thì phải chăm cả năm, gần thu hoạch mình càng phải cẩn

thận, tỉ mỉ theo dõi cây. Tới thời điểm này thì hầu hết các vườn quanh đây đều đã có thương lái và người dân đến tham quan, đặt mua. Khoảng ngày 10 tháng Chạp là ở đây nhộn nhịp các đoàn xe tải tới chỗ quất đi khắp nơi. Quất Đông Hòa bán cho thương lái mọi vùng miền từ Bắc vào Nam. Thương lái rất thích quất Đông Hòa vì cây cho quả to đều, lại được tạo dáng đẹp mắt. Năm trước, gia đình tôi bán quất được hơn 400 triệu đồng, lãi khoảng 200 triệu đồng. 5 sào quất của gia đình năm nay với trên 700 cây, năng suất cao hơn năm trước, quả to và đều nên khách hàng đã đến đặt mua trên 60% với giá từ 500.000 - 2.000.000 đồng/cây. Theo bà Đỗ Thị Tràng, thôn Nghĩa Chính, năm nay, người trồng quất Đông

Hòa phấn khởi bởi quất không chỉ được mùa mà còn trúng giá. Khách buôn đã đặt trước cả tháng, họ mua tại vườn rồi bỏ công chăm sóc, chỉnh thế để bán lại cho khách mua lẻ hoặc vận chuyển đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Tuy nhiên, để có được thành quả, người trồng quất phải mất thời gian chăm sóc cả năm trời từ chăm bón, tưới nước, nhổ cỏ cho đến khi quất ra hoa, đậu quả và ra lộc. Ngoài ra, người chăm quất phải thường xuyên theo dõi, phát hiện các mầm bệnh trên thân, lá để kịp thời xử lý. Anh Trần Tuấn Anh làm việc tại Hà Nội cho biết, đã 10 năm nay năm nào vào dịp này anh cũng về tận vườn để chọn mấy cây làm quà biếu dịp tết. Theo anh, quất Đông Hòa được trồng trên

đất thịt, đánh bầu không bị vỡ, có thể chuyển đi xa mà cây vẫn tươi, chơi bền, quả lại to, dáng đẹp. Thế nên

anh đã giới thiệu cho bạn bè về đây mua. Với nghề trồng quất cảnh, đời sống của nhiều

người dân xã Đông Hòa đã đổi thay, nhiều gia đình đã trở thành triệu phú, tỷ phú.

MINH NGUYỆT



Các nhà vườn gấp rút chuẩn bị cho vụ quất tết.